

Số: 740 /TTBVTV-BVTV
V/v tăng cường phòng chống bệnh
xì mù hại cây sầu riêng.

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Phòng Kinh tế; Phòng Nông nghiệp & PTNT;
TTNN huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Di Linh,
Bảo Lâm, Lâm Hà, Đam Rông, TP Bảo Lộc.

Bệnh xì mù là loại bệnh gây hại chính trên cây sầu riêng đã xuất hiện và gây hại ở Lâm Đồng từ nhiều năm trước đây, thường gây hại nặng trong các tháng mùa mưa trên sầu riêng giai đoạn kinh doanh. Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt & BVTV hiện nay toàn tỉnh có 3.566,4ha/18.497ha nhiễm bệnh xì mù (chiếm 19,2% diện tích canh tác) chủ yếu tại 2 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh (tăng 374ha so với cùng kỳ năm 2022) trong đó nhiễm nặng 587,4ha, nhiễm trung bình 1.196,8ha, nhiễm nhẹ 1.782,2ha, tỷ lệ hại phổ biến từ 11 -22,3%, cục bộ một số diện tích bị hại nặng tại Đạ Huoai tỷ lệ hại từ 30-50%.

Bệnh xì mù có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây chủ yếu do thời tiết các huyện phía Nam và khu vực Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm mưa nhiều kéo dài, ẩm độ cao thuận lợi cho bệnh xì mù phát sinh phát triển đặc biệt các vườn canh tác trên đất trũng thấp, thoát nước kém, trồng mật độ dày, ít được tỉa cành. Mặt khác do giá sầu riêng tăng cao nông dân một số khu vực đã lạm dụng phân bón, thuốc BVTV hóa học để đầu tư nâng cao năng suất, sản lượng làm cho đất trồng bị thoái hóa, mất cân bằng sinh học, tiêu diệt các vi sinh vật có lợi cũng tạo điều kiện cho nấm bệnh xì mù phát triển, gây hại mạnh.

Ngày 23/8/2023, Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng đã có văn bản số 583/TTBVTV-BVTV dự báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng trong thời kỳ xung yếu, trong đó đã cảnh báo về sự gây hại của bệnh xì mù sầu riêng trong điều kiện thời tiết mưa nhiều để các địa phương chủ động theo dõi, phòng chống. Ngoài ra Chi cục cũng đã biên soạn và cấp phát 1.500 tờ rơi hướng dẫn quy trình phòng trừ bệnh xì mù hại sầu riêng cho các địa phương.

Để tiếp tục phối hợp quản lý và kiểm soát tốt bệnh xì mù hại sầu riêng, Chi cục Trồng trọt & BVTV đề nghị phòng Kinh tế, phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Nông nghiệp các huyện, Tp thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Trung tâm nông nghiệp các huyện, thành phố phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với khuyến nông viên cơ sở thực hiện tốt công tác điều tra dự tính dự báo thường xuyên kiểm tra, theo dõi và phát hiện kịp thời các diện tích sầu riêng nhiễm bệnh xì mù để hướng dẫn nông dân phòng trừ, không để bệnh tiếp tục lây lan, phát triển trên diện rộng, gây ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất, sản lượng sầu riêng niên vụ 2024.

2. Tăng cường thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (loa đài phát thanh xã, thôn/khu phố) hoặc qua các cuộc họp dân, các phương tiện truyền thông lưu động để cảnh báo về diễn biến thời tiết, tình hình gây hại của bệnh xì mũ, dự báo khả năng lây lan và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ đến người dân để kịp thời nắm bắt, phòng chống.

3. Xây dựng, in ấn, cấp phát tài liệu, tờ rơi, tổ chức tập huấn, xây dựng các mô hình hướng dẫn nông dân phòng chống bệnh xì mũ hại cây sầu riêng theo các tài liệu, Quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh xì mũ hại sầu riêng đã được Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng hướng dẫn trong đó chú ý các biện pháp: tiêu thoát nước, quản lý cỏ dại; cắt tỉa cành, tiêu hủy cây bệnh, vệ sinh đồng ruộng; quản lý dinh dưỡng hợp lý theo hướng tăng cường sử dụng phân hữu cơ hoai mục kết hợp phân vô cơ cân đối để tăng sức đề kháng sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên theo dõi phát hiện sớm để áp dụng các biện pháp phòng và trị bệnh kịp thời, triệt để bằng các loại thuốc BVTV đã được đăng ký trong danh mục phòng trừ bệnh xì mũ sầu riêng như hoạt chất *Phosphorous acid*; *Fosetyl Aluminium*, *Metalaxyl*, *Dimethomorph*...

(Kèm theo văn bản Quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh xì mũ hại cây sầu riêng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng)

4. Khuyến cáo, vận động nông dân không phát triển, mở rộng diện tích sầu riêng tại các vùng có điều kiện đất đai, tưới tiêu không phù hợp, vùng đất trũng thấp thoát nước kém dễ dẫn đến việc bùng phát dịch hại đặc biệt là bệnh xì mũ, thối gốc rễ khi gặp điều kiện thời tiết mưa nhiều, mưa trái mùa kéo dài.

5. Tiếp tục hướng dẫn nông dân, doanh nghiệp, HTX xây dựng và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm sầu riêng địa phương góp phần quản lý và kiểm soát tốt dịch hại, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm.

Chi cục Trồng trọt và BVTV đề nghị Phòng Kinh tế, phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Nông nghiệp các huyện quan tâm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND các huyện, TP;
- Sở Nông nghiệp & PTNT;
- Đ/c Nguyễn Văn Châu (PGĐ Sở);
- Như trên;
- Lưu: VT, BVTV (T).

CHI CỤC TRƯỞNG

Hà Ngọc Chiến